

BÁO CÁO
Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024

Tiếp nhận Công văn số 407/STC-GCSĐT ngày 04/02/2025 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024.

Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024 như sau:

I. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

1. Thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Thanh tra tỉnh đã thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Nhà nước. Việc mua sắm tài sản thực hiện theo kế hoạch, tiêu chuẩn, định mức và trong dự toán được giao, đảm bảo phù hợp với quá trình đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng, mua sắm, trên tinh thần tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả; đồng thời, thực hiện việc công khai, kiểm kê tài sản theo quy định.

Tài sản công tại Thanh tra tỉnh được thực hiện hạch toán, mở sổ theo dõi đầy đủ về hiện vật, giá trị và thực hiện chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định theo Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và triển khai đến các phòng Nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc, đảm bảo việc sử dụng và quản lý tài sản công trong thực hiện nhiệm vụ được giao chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh Ninh Thuận về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐTTg ngày 01/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý; Công văn số 5435/UBND-KTTH ngày 20/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-TTT ngày 25/12/2024 về tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh. Đồng thời, Thanh tra tỉnh đã rà soát, tiến hành thực hiện kiểm kê tài sản thực tế tại đơn

vị, cập nhật kết quả kiểm kê lên phần mềm kiểm kê tài sản công nhà nước theo quy định.

2. Đánh giá những mặt tích cực, hiệu quả, những tồn tại, sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị trong kỳ báo cáo:

Nhìn chung, công tác quản lý tài sản tại Thanh tra tỉnh được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan. Việc trang bị, mua sắm, quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản của đơn vị thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, thủ tục theo quy định và được thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước; đồng thời, thực hiện công khai đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công theo quy định và thực hiện đầy đủ công tác thông tin, chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công trong kỳ báo cáo: không có.

5. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý:

Thanh tra tỉnh đã triển khai đến công chức, người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/04/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 30/9/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, vật tiêu hao, hàng hóa, dịch vụ và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Theo đó, yêu cầu các phòng Nghiệp vụ thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

6. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước: không có.

II. Về cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công:

Thanh tra tỉnh đã rà soát cập nhật dữ liệu tài sản năm 2024 vào phần mềm quản lý tài sản công và kết xuất số liệu báo cáo theo quy định (*Gửi kèm theo*

Biểu mẫu số 08a-ĐK/TSC, 08b-ĐK/TSC - được kết xuất từ Phần mềm Quản lý tài sản công của Bộ Tài chính).

III. Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến công chức và người lao động thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công tại các phòng Nghiệp vụ để nhắc nhở công chức, người lao động thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công. Chủ động, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi sử dụng tài sản công không đúng mục đích, gây thất thoát, lãng phí.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024 của Thanh tra tỉnh đề nghị Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KT

CHÁNH THANH TRA

Lê Quang Cảnh